

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021
của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trị**

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 29/6/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân huyện ban hành kế hoạch về thực hiện công tác giám sát năm 2021 và tổ chức thực hiện đạt kết quả, cụ thể như sau:

I. Giám sát tại kỳ họp Hội đồng nhân dân

Hoạt động giám sát tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định, thể hiện qua việc xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, phân công các Ban thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trước khi trình Hội đồng nhân dân xem xét quyết định.

Ngành chức năng được Ủy ban nhân dân huyện phân công trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giải trình cụ thể, tập trung các vấn đề cử tri đặt ra thuộc thẩm quyền giải quyết, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đề ra.

Sau các kỳ họp lệ Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo nhanh tóm tắt kết quả kỳ họp để đại biểu Hội đồng nhân dân có thông tin, báo cáo với cử tri nơi mình đắc cử và phát hành văn kiện chính thức đúng thời gian luật định.

Việc tổ chức các kỳ họp lệ, họp chuyên đề và việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đảm bảo đúng quy định; Chất lượng hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân ngày càng được nâng lên, hoạt động khảo sát, giám được triển khai cơ bản theo đúng kế hoạch; Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn điều hòa phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ phận có liên quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân được sử dụng đảm bảo đúng quy định.

Sau kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phát hành văn kiện chính thức cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, các xã, thị trấn và các ngành có liên quan kịp thời; Đài Truyền thanh huyện, Trạm truyền thanh các xã, thị trấn tổ chức tốt việc phát thanh tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả kỳ họp và các Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện ban hành. Thường trực



Hội đồng nhân dân huyện và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đăc cử tại địa bàn tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân tại các xã, thị trấn. Qua đó có theo dõi, kiểm tra nhằm giúp địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 mà Nghị quyết đê ra.

II. Giám sát giữa hai kỳ họp

Trên cơ sở Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2021, Hội đồng nhân dân phân công Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giám sát năm 2021 đạt một số kết quả sau:

1. Thường trực Hội đồng nhân dân

Tham dự họp Ủy ban nhân dân huyện mở rộng để nắm tình hình tiến độ thực hiện trong tháng, hàng quý cũng như đê ra giải pháp chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Qua theo dõi, Thường trực Hội đồng nhân dân nhận thấy Ủy ban nhân dân huyện đã tích cực chủ động trong quản lý điều hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện với sự nỗ lực chung của các cấp, các ngành. Các chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện thực hiện đảm bảo theo tiến độ đê ra, tình hình kinh tế - xã hội của huyện phát triển, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đưọc giữ vững, ổn định.

Trong năm, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức 05 cuộc giám sát, khảo sát với các chuyên đề theo kế hoạch đê ra tại các xã, thị trấn và các ngành có liên quan cụ thể như sau:

- Giám sát: Kết quả triển khai nguồn vốn Nông - Lâm - Thủy trên địa bàn huyện năm 2021; Giám sát kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện năm 2021; Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp năm 2020-2021.

- Khảo sát: Kết quả triển khai xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị từ 2019-2021; Công tác quản lý nhà nước về xây dựng dân dụng trên địa bàn huyện.

2. Ban Kinh tế - Xã hội

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân giám sát tại kỳ họp theo quy định của pháp luật như: thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện; các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách Nhà nước; báo cáo quyết toán ngân sách; báo cáo xây dựng cơ bản; xem xét các dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân và các tờ trình thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội do Ủy ban nhân dân huyện trình tại kỳ họp.

Trên cơ sở Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về chương trình giám sát năm 2021, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát năm 2021 với 01 chuyên đề giám sát và 02 chuyên đề khảo sát cụ thể như:

- Giám sát: Kết quả thực hiện công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến 2021.



- Khảo sát: Tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao các xã Nông thôn mới trên địa bàn huyện Thạnh Trị năm 2021; Kết quả triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ nước sinh hoạt theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện năm 2020.

3. Ban Pháp chế

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân giám sát tại kỳ họp theo quy định của pháp luật như: xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân, báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và lĩnh vực quốc phòng - an ninh, báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, thẩm tra tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Trong năm, Ban tổ chức giám sát 02 chuyên đề và 02 cuộc khảo sát với những nội dung như:

- Giám sát: Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện và giám sát việc chấp hành pháp luật về công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện.

- Khảo sát: Hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính ở các xã, thị trấn và khảo sát hiệu quả hoạt động của các mô hình phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện.

4. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân

Tổ đại biểu đã cơ bản thực hiện tốt việc triển khai, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ theo quy định của pháp luật. Kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổng hợp gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; Thường xuyên theo dõi, giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa bàn ứng cử, qua đó đã chỉ ra được những hạn chế, thiếu sót, những bất cập trong quá trình thực hiện các nghị quyết, chính sách, pháp luật và đề xuất hướng giải quyết, kiến nghị cơ quan chức năng có những giải pháp khắc phục. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị giám sát.

III. Nhận xét, đánh giá chung

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện hoạt động giám sát đảm bảo theo quy định của pháp luật, đã triển khai, thực hiện cơ bản hoàn thành, nội dung Chương trình giám sát theo Nghị quyết đề ra. Chương trình, kế hoạch, đề cương giám sát, khảo sát được gửi đối tượng giám sát đảm bảo đúng thời gian quy định. Qua giám sát, khảo sát đã kịp thời phát hiện những vấn đề cần giải quyết về cơ chế chính sách, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân địa phương; đóng góp nhiều ý kiến thiết thực từ đó chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát ngày càng được nâng lên.

- Công tác theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát được quan tâm chú trọng hơn. Các kiến nghị sau giám sát, khảo sát được các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt, kịp thời.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân còn hạn chế như:

- Trong năm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, một số hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tổ chức chưa đảm bảo đúng thời gian so với kế hoạch, một số cuộc phải thực hiện giám sát, khảo sát bằng văn bản. Còn 01 chuyên đề giám sát trong lĩnh vực giáo dục không thực hiện được do không tổ chức dạy học trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp.

- Thành viên của các Ban của Hội đồng nhân dân huyện và thành viên là các ban, phòng ngành được mời tham Đoàn giám sát, khảo sát đôi lúc chưa tham dự đầy đủ tại các buổi làm việc theo kế hoạch đề ra.

- Các đơn vị chịu sự giám sát, khảo sát thực hiện báo cáo còn chậm, chưa đảm bảo được nội dung, yêu cầu, có đơn vị chỉ gửi bản dự thảo cho Đoàn giám sát, làm ảnh hưởng đến thời gian nghiên cứu văn bản của các thành viên Đoàn giám sát, khảo sát.

- Các kiến nghị sau giám sát từng lúc chưa được theo dõi, đôn đốc, thường xuyên và tổ chức tái giám sát.

- Hoạt động chất vấn tại kỳ họp chưa nhiều chủ yếu là do Thường trực Hội đồng nhân dân gợi ý và đại diện các Tổ đại biểu báo cáo kết quả thực hiện, chưa có nhiều ý kiến thảo luận tại Hội trường; các ngành chuyên môn chủ yếu là phớt lờ trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân chưa tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị./.

Nơi nhận:

- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, NC.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Hồng Nhung